



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน
๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๖ มูลค่าข่าว ๖๒๖,๙๓๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘ผักกาด-บุกิตตา’ บนเส้นทาง ดีไซน์เนอร์



มิ จะไม่ได้เป็นจิตรกรอย่างที่ฝันไว้ตั้งแต่เด็ก แต่วันนี้ “ผักกาด-บุกิตตา ศรีสัมพันธ์” ก็มีความสุขกับการเป็นดีไซเนอร์ และเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าผู้หญิง “Cabbage” ซึ่งก็ถือเป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งเช่นกัน

นามสกุล ศรีสัมพันธ์ ฟังดูคุ้นหู เพราะผักกาด เป็นลูกสาวคนโตของ **คุณประภัทร ศรีสัมพันธ์** พิธีกร นักจัดรายการคนดังในแวดวงสื่อโทรทัศน์ ผักกาดบอกเธอเป็นลูกไม้ที่หล่นใกล้ต้น เพราะไม่เคยคิดที่จะทำงานในแวดวงสื่อโทรทัศน์เลย เนื่องจากด้วยเป็นคนชอบเก็บตัวมาแต่ไหนแต่ไร

วิชาศิลปะเป็นวิชาที่ชื่นชอบมาตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่เรียนชั้นอนุบาลจนถึงมัธยม ๖ ที่โรงเรียนมาแตร์เดอี วิทยาลัย ผักกาดมักจะได้รับเลือกไปวาดรูปใส่การ์ดปีใหม่และของที่ระลึก สำหรับขายในงานโรงเรียนเสมอ คุณครูเห็นแววในด้านนี้จึงมักจะเขียนในสมุดพกทุกครั้งว่า ควรสนับสนุนให้เธอเรียนด้านศิลปะ ซึ่งคุณพ่อและคุณแม่ก็รู้สึกจึงสนับสนุนมาโดยตลอด เวลาคุณพ่อเดินทางไปต่างประเทศจึงมักจะซื้ออุปกรณ์ด้านศิลปะ เกี่ยวกับการวาดภาพมาฝากเสมอ และที่

ถนัดมากที่สุด คือการวาดภาพสีน้ำ

หลังจากจบมัธยม ๖ สายศิลปะภาษาฝรั่งเศส ผักกาดตัดสินใจเรียนต่อด้านจิตวิทยาที่





มศว ประสบความสำเร็จ เพราะมีหลายคนบอกว่าเป็นสาขาที่เป็นพื้นฐาน แต่พอเรียนไปได้ 1 ปี ทำให้ค้นพบตัวเองว่าไม่ได้ชื่นชอบในสาขาวิชานี้ แต่ในเมื่อเลือกเรียนแล้วก็ต้องพยายามเรียนให้สำเร็จ

“ตอนแรกอาจจะยังไม่มั่นใจว่าชอบอะไรแน่ แต่พอช่วงที่เรียนมหา’ลัยถึงจะรู้ว่าเรียนจิตวิทยาได้ แต่ก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไร พอจบเลยขอที่บ้านไปเรียนต่อแฟชั่นดีไซน์และแพทเทิร์น เมคกิ้ง ที่ Esmod International ปารีส ฝรั่งเศส อยู่ 4 ปี

ตอนแรกเรียนภาษา ก่อนนั้นก็เรียนตั้งแต่พื้นฐานทำแพทเทิร์น จนถึง การดีไซน์และตัดเย็บ และก่อนจบก็ไปฝึกงานกับแบรนด์เคเนสโซ ทำให้เราได้ รับประสบการณ์คุ้มค่ามาก เพราะเขาให้เราทำทุกอย่าง”

เรียนจบกลับมาเมืองไทย ผักกาดเริ่มทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ด้านแฟชั่น การทำเสื้อผ้า กับแบรนด์ไทยที่ชื่นชอบคือ เซเนต้า จากนั้นเพื่อน ก็ชักชวนมาทำแบรนด์เสื้อผ้าเอง ซึ่งตอนนี้เธอได้ใช้ฝีมือและประสบการณ์ อย่างเต็มที่ ในการออกแบบเสื้อผ้าที่เป็นตัวของตัวเอง หลายคนเห็นก็ชื่นชอบถามว่า เสื้อชื้อที่ไหน เพราะเป็นแบบที่ไม่เหมือนใคร จึงตัดสินใจออกมา ทำแบรนด์เสื้อผ้าผู้หญิงของตัวเองชื่อ cabbage เป็นร้านค้าออนไลน์ www.cabbagecabbage.com

สินค้าทุกอย่างแบรนด์ cabbage ได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งรอบ ตัวในชีวิตประจำวัน เช่น ถ้วยชาสวย ๆ กลิ่นของเทียนหอม ตำราทำอาหาร ความชื่นชอบและความหลงใหล ที่มีอย่างมากกับเพลงเก่า ภาพยนตร์เก่า และออเดรย์ เฮปเบิร์น นักแสดง นางแบบชาวอังกฤษสมัยหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2

“พอดูแต่หนังเก่ามาก ๆ เข้าก็อยากทำเสื้อผ้าที่ประณีตและมี รายละเอียดสวยงามเหมือนสมัยก่อน โดยพยายามเน้นงานปักมือ จน ตอนนี่กลายเป็นซิกเนเจอร์ของ Cabbage ไปแล้ว เสื้อผ้าของ Cabbage เลยไม่มีและไม่ตามเทรนด์ ทุกอย่างเกิดจากสิ่งที่ตัวเองชอบล้วน ๆ อยาก

ให้หยิบมาใส่ได้เรื่อย ๆ สามารถส่งต่อไปถึงรุ่นลูกหลานได้” ผักกาดบอก ถึงแรงบันดาลใจของชิ้นงานที่เธอออกแบบ

สาวคนนี้นับว่า ไม่อยากทำแคชชวลเสื้อผ้า แต่อยากให้แบรนด์ของเธอ เป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ สามารถหยิบจับมาใส่ได้ทุกเมื่อ ไม่ใช่แค่ 2-3 เดือนแล้วล้าสมัย และต่อไปก็จะมีเครื่องประดับ และสิ่งของอื่น ๆ ตามมา ผักกาดบอกว่า งานทุกชิ้นทำอย่างตั้งใจ และดูแลเองทุกขั้นตอน ทั้งการผลิต, การดีไซน์, การออกแบบ และคุณภาพ

เพราะแนวสินค้าไม่ตามเทรนด์ แต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีแนวทาง ที่ชัดเจน ลูกค้าเกือบทั้งหมดจึงเป็นลูกค้าประจำที่ชอบแนวนี้จริง ๆ

“เราทำแบบ made to order จำนวนจำกัด ไม่ทำเยอะมาก จึงมีลูกค้าทั้งคนไทยและต่างชาติ ล่าสุดมีลูกค้าเป็นนักข่าวชาวอเมริกัน ชื่อ Kelly Gray เขาชอบแนวเสื้อผ้าของเราซื้อไปใส่รับรางวัล Emmy Nominated Journalist ในงาน Tony Awards Red Carpet 2013 แต่พักภาคเห็นว่าเขามีรูปร่างส่วนเว้าส่วนโค้งเยอะเลยทำชุดให้ใหม่เพื่อเธอโดยเฉพาะ พอเธอใส่ไปงานก็ได้รับการตอบรับที่ดีมาก เลย์รู้สึกภูมิใจที่มีคนชื่นชมงานของเราจริง ๆ”

พักภาคบอกว่า การเป็นดีไซเนอร์ไม่ใช่อาชีพที่เธอใฝ่ฝันมาก่อน แต่เมื่อทำแล้วเธอมีความสุข โดยได้ผสมผสานงานศิลปะที่เธอชื่นชอบ กับจิตวิทยาที่เธอรำเรียนมาในการบริหารงานและทำงานร่วมกับคนอื่น แค่นี้ก็เป็นความสุขเล็ก ๆ ของเธอแล้ว!!

นภาพร พานิชชาติ
napapomp@dailynews.co.th